
 

 

 

 

               การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ  
  วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม  2568 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร       
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                     
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายพิเชษฐ์    
เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง  นายภราดร ปริศนานันทกุล รองประธาน                  
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม  
  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

 (1) กระทู้ถาม      (ไม่มี  
         (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม              (ไม่มี) 
         (3) รับรองรายงานการประชุม                       (ไม่มี) 
         (4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี)   
         เรื่องด่วน 
         - ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  

(นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ จำนวน 165 คน เป็นผู้เสนอ) 
                    ประธานฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาญัตติ                
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ 
จำนวน 165 คน เป็นผู้เสนอ ก่อนที่จะให้ผู้เสนอญัตติผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงเหตุผล              
โดยการอภิปรายของสมาชิกฯ จะนำความในหมวด 4 ส่วนที่ 3 การอภิปรายมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ยกเว้นข้อ 67 ข้อ 69 ส่วนเฉพาะที่เกี่ยวกับการห้ามมิให้นำเอกสารใด ๆ มาอ่านในที่ประชุมโดยไม่จำเป็น
และนำวัตถุใด ๆ มาแสดงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ 167 วรรค 2 สำหรับข้อบังคับในรัฐธรรมนูญ            
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 การอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ได้ ให้สำนักการประชุม                 
แจกเอกสารให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกในการดำเนินการประชุมร่วมกัน          
การอภิปรายผู้เสนอญัตติเป็นผู้อภิปรายก่อนตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 178 ประกอบข้อ 66                
เมื่อผู้เสนอญัตติแถลงเหตุผลจบแล้ว ผู้เข้าชื่ออภิปรายตามลำดับ ซึ่งการอภิปรายชี้แจงนายกรัฐมนตรี
เท่านั้นท่ีมีสิทธิอภิปรายชี้แจง โดยจะชี้แจงสมาชิกที่ละคนตามลำดับ หรือรอรวมชี้แจงครั้งละหลายคน           
กไ็ด้ตามข้อบังคับข้อ 177 ส่วนการอภิปรายเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายและมอบอำนาจ
ให้รัฐมนตรีเป็นการเฉพาะ จะอนุญาตให้รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจในเรื่องดังกล่าว 
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ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมประกอบการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีตามข้อบังคับข้อ 178 ประกอบ            
ข้อ 76 สำหรับรัฐมนตรีที่ไม่ถูกอภิปรายแต่มีการอภิปรายพาดพิงส่วนตัวหรืองานอื่นใดเป็นการเสียหาย
แก่รัฐมนตรีผู้นั้น จะให้โอกาสรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงได้แสดงเจตนารมณ์ตามข้อบังคับ ข้อ 78 ประกอบ            
ข้อ 71 วรรค 2 อีกทั้งการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นที่อภิปรายต้องไม่วนเวียนซ้ำซากและซ้ำกับผู้อื่น
และห้ามอภิปรายแสดงวาจาที่ไม่สุภาพ ใส่ร้าย เสียดสีบุคคลใด และห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์หรือ
สมาชิก หรือบุคคลใดที่ไมจ่ำเปน็ตามขอ้บังคับขอ้ 178 ประกอบข้อ 69 การนำเอกสารวัตถใุด ๆ มาแสดง
ในที่ประชุมอภิปรายอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่น หรือนายกรัฐมนตรี สมาชิก หรือบุคคลอื่นได้รับความ
เสียหายเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม สมาชิกผู้นั้นต้องรับผิดชอบแห่งผลการกระทำตาม
ข้อบังคับข้อ 178 วรรค 3 การพิจารณาญัตติทั่วไปเพ่ือลงมตไิมไ่วว้างใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีการ
ถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่อง ได้ขอมาถ่ายทอดสดในการประชุมด้วย ตนอนุญาตให้สถานี               
ต่าง ๆ ที่มาขออนุญาตสามารถถ่ายทอดสดได้เพ่ือประโยชน์ของสภาและพ่ีน้องประชาชน ซึ่งการกล่าว
ถ้อยคำถ้าเป็นการผิดกฎหมาย บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีสมาชิกย่อม ไม่ได้รับสิทธคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 124  
  นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ชี้แจงกรอบเวลาในการอภิปราย ดังนี้   การอภิปราย                    
วันท่ี 24 - 25 มีนาคม 2568 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกาเป็นต้นไป และวันที่ 25 มีนาคม 2568  
อภิปรายจนถึงเวลาประมาณ 23.30 นาฬิกา  แล้วจะนัดลงมติวันที่ 26 มีนาคม 2568 ซึ่งกรอบเวลา             
การอภิปรายแบ่งเป็น ฝ่ายค้าน จำนวน 28 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาลรวมกับคณะรัฐมนตรี จำนวน 7 ชั่วโมง 
และประธานที่ประชุม จำนวน 2 ชั่วโมง  โดยกรอบเวลาการอภิปรายในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568                      
จะเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 08.00 - 05.30 นาฬิกา การอภิปรายของฝ่ายค้าน จำนวน 17 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล 
3.5 ชั่วโมง ประธาน จำนวน 1 ชั่วโมง ส่วนวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 จะเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 08.00 -
23.30 นาฬิกา  ฝ่ายค้าน จำนวน 11 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล จำนวน 3.5 ชั่วโมง ประธาน จำนวน 1 ชั่วโมง 
ลงมติในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 จะเริ่มตั้งแต่ 10.00 นาฬิกา เป็นต้นไป โดยเงื่อนไขการอภิปราย            
หากในวันแรกใช้เวลาไม่หมดจะไม่มีการทดเวลา หากคณะรัฐมนตรี ใช้เวลาไปเพียง 3 ชั่วโมง จะไม่มี   
การทดเวลาในวันพรุ่งนี้ (25 มีนาคม 2568) จะจบไม่เกิน 23.30 นาฬิกา หากโควตาเวลาของฝ่ายค้าน 
ยังไม่หมด ประธานจะอนุญาตให้ฝ่ายค้านอภิปรายไปจนครบ หากเลยเที่ยงคืนในวันที่ 25 มีนาคม 2568 
และจะลงมติในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2568 
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  นายณั ฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อ                   
พรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แถลงญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคล  ว่าตนและคณะสมาชิก  จำนวน 165 คน ประกอบด้วย                         
พรรคประชาชน พรรคพลังประชารัฐ พรรคไทยสร้างไทย และพรรคเป็นธรรมได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 151 เสนอขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลคือ นางสาวแพทองธาร 
ชิ น วั ต ร  น ายก รั ฐม น ต รี  เป็ น ผู้ มี พ ฤติ ก รรม ไม่ อ าจ ไม่ ว าง ใจ ให้ บ ริ ห า รราชก ารแผ่ น ดิ น                           
ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไป ขาดวุฒิภาวะ ขาดความรู้ความสามารถ เจตจำนงในการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนได้ส่งผลให้เกิดการทำลายภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นของประเทศ จงใจอยู่เหนือปัญหาไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพียงเพราะเห็นแก่
ผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และพวกพ้องเป็นท่ีตั้งอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนรวม ยังไม่มี                  
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีพฤติการณ์ เอารัดเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบสังคม                      
โกหกหลอกลวง ไม่ดำเนินการตามนโยบายที่ให้สัญญาไว้กับประชาชนเป็นนั่งร้านช่วยเหลือต่างตอบแทน
บุคคลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยบริหารบ้านเมืองผิดพลาดล้มเหลวอย่างร้ายแรงทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม คุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม ทำลายนิติรัฐ  ทำลายระบอบประชาธิปไตย                 
ในระบบรัฐสภา ตลอดจนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้การบริหารงานของตนเอง
ทั้งยังทุจริตเชิงนโยบายบริหารบ้านเมืองที่เอื้อแก่ผลประโยชน์ของพวกพ้องและกลุ่มทุนแต่งตั้งบุคคล              
ที่ขาดความรู้ความสามารถความเหมาะสม ไม่ซื่อสัตย์สุจริตไปเป็นรัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญอื่น  ๆ 
นอกจากนี้ ยังสมัครใจยินยอมให้บุคคลในครอบครัวชี้นำชักใยให้กระทำการหรืองดเว้นการกระทำการ 
อันเป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมือง ประพฤติตนเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด โดยมีบุคคล                  
ในครอบครัวเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริง ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจใด ๆ จากพฤติการณ์ดังกล่าว
หากปล่อยให้บุคคลดังกล่าวยังคงบริหารราชการแผ่นดินต่อไป  ย่อมนำมาซึ่ งความเสียหาย                       
ของประเทศชาติและประชาชน จนยากที่จะเยียวยาได้  ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ประชาชน 
ประมาณ 40,000,000 คน เดินเข้าคูหาเลือกตั้งด้วยความหวัง ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาว่า รัฐสภาแห่งนี้
จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขา เพ่ือหยุดทศวรรษแห่งความสูญเปล่า เพื่อยืนยันสิทธิความเป็นคนไทย
ของพวกเราทุกคนยืนยันสิทธิว่าพอกันได้แล้วกับ 9 ปีที่สูญเสียไปที่พวกเราถูกลิดรอนสิทธิพลเมือง             
ทำไมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในวันนั้น  ถึงได้แนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต่างอะไรจากรัฐบาล               
ที่มาจากคณะปฏิวัติรัฐประหาร การบริหารราชการแผ่นดินถูกขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ของกลุ่ม                 
พวกของตนเอง การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่ตรงเป้า ปล่อยปละละเลยชีวิตประชาชน ปล่อยให้            
คนไทยต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ไฟป่าไปจนถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทุนเทา ปัญหาชายแดน 
แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ ปัญหาการศึกษา การขาดความสามารถในการแข่งขัน                   
ปัญหาปากท้อง ปัญหาค่าไฟฟ้าแพง ปัญหาการเกษตร ปลาหมอคางดำ และการทุจริตคอร์รัปชัน                  
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อีกทั้งยังต้องเจอปัญหาแบบเดิม ๆ และเหตุใดคนไทยจึงไม่มีโอกาสที่จะได้รัฐบาลที่มีเจตจำนงที่แน่วแน่ 
ที่จะมาแก้ไขปัญหา และเหตุใดคนไทยถึงยังไม่มีโอกาสที่จะมีผู้นำที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการหา
ทางออกให้กับประเทศ ทั้งที่การเลือกตั้งในปี 2566 ที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศลงมติกัน
แล้วว่าอยากได้การเปลี่ยนแปลงคำตอบที่อธิบายทุกอย่างได้ชัดเพราะรัฐบาลชุดนี้เริ่มต้น ดำรงอยู่ และ
เดินหน้าต่อเพ่ือให้ เกิด “ดี ลแลกประเทศ” ซึ่งผลประโยชน์ของคนในตระกูลและครอบครัว                  
และมีผลประโยชน์ของกลุ่มทุนใกล้ชิด เครือข่ายการเมืองเป็นแกนรองประเทศและประชาชน                     
ต้องรอไปก่อน พฤติกรรมที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาถึง               
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลเพ่ือไทยยอมเป็นนั่ งร้านให้กับ              
กลุ่มอำนาจเดิมเพ่ือใคร เพ่ือคนในตระกูลใช่หรือไม่ เพ่ือให้บุคคลในครอบครัวได้กลุ่มอำนาจรัฐบาล                
ให้บริวารได้เป็นรัฐมนตรี มีการต่อรองกันผ่านสนามกอล์ฟ ใช้อำนาจเปลี่ยนดำเป็นขาว รู้ช่องทางในการ
ทำมาหากินผ่านระบบราชการ ทั้งนี้ ประชาชนสังเกตได้ไม่ยากคือเรื่องไหนสามารถเดินหน้ารวดเร็ว
ผิดปกติ ไม่ ใจสนคำทักท้วง รีบทำรีบผลักดัน  ก็คือเรื่องที่ ดี ลผลประโยชน์กันลงตัวเช่น เรื่อง                      
เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ที่กลายมาเป็นวาระเร่งด่วนให้ความสำคัญ เหนือการแก้ไขปัญหาชาวนา                            
หรือการพัฒนาการศึกษาเพื่อเยาวชน และวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา สื่อมวลชนตั้งคำถามนายกรัฐมนตรี
ว่า ท่านรู้สึกอย่างไรกับคำว่า “ดีลแลกประเทศ” ที่ประชาชนคนไทยต้องแลกด้วยผลประโยชน์              
ของประเทศมากมายมหาศาลที่ เกิดขึ้นภายใต้ดี ลนี้  ทำให้ประเทศต้องจ่ายต้นทุนราคาแพง                        
ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รัฐบาลพรรคเพ่ือไทยทำให้ประชาธิปไตยประเทศถดถอยลง                  
ซึ่งคะแนนวัดอันดับทางการเมืองตกต่ำลงจากปี 2566 จัดในกลุ่มประชาธิปไตยบกพร่อง แก้รัฐธรรมนูญ
ไม่คืบหน้า และถูกนานาชาติประณามเพราะส่งผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์กลับประเทศจีน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุค
รัฐบาลเพ่ือไทย ทำให้ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศเสื่อมถอยลง นอกจากนี้  ยังมีปัญหา                 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่หมอชนบทขับเคลื่อน การกระจายเม็ดเงินลงท้องถิ่นได้ประโยชน์จาก
โครงการมิยาซา ว่าคิดไปทำไป การบริหารประเทศที่ได้คนในครอบครัวกลับมาอีกครั้งเหมือนได้ผู้นำ    
แพ็คคู่ คนหนึ่งมีประสบการณ์ อีกคนอยู่ในตำแหน่งเป็นคนรุ่นใหม่ สิ่งที่เกิดขึ้นมีผู้นำนอกระบบ                
ทำงานนอกทำเนียบฯ เป็นคนชี้นำวาระ ให้ข้อมูลและนโยบายนำหน้ารัฐบาล โดยปราศจากความ
รับผิดชอบใด ๆ เพราะไม่ถูกถว่งดุลตรวจสอบ ครั้งหนึ่งเคยบอกจะให้ค่าไฟ 3.70 บาท แต่ก็ไม่เคยเกิดขึ้น 
ผ่านอีกแค่ 2 เดือน บอกว่าจะลดคาไฟให้เหลือ 2.50 บาท ราคาค่าไฟลดเร็วพอ ๆ กับความน่าเชื่อถือ 
กลายเป็นคนนอกระบบพูดไปเรื่อย ส่วนคนในระบบแทนที่จะเป็นพลังคนรุ่นใหม่ กลับขาดความรู้
ความสามารถ ส่วนการปฏิรูปกองทัพ ประชาชนหมดหวังกับรัฐบาลชุดนี้แล้ว และในเรื่องของความ
ยุติธรรม ที่คนตากใบยังรอความยุติธรรม แต่นายกรัฐมนตรีจงใจปล่อยปละละเลยไม่เร่งรัดติดตาม                  
ตัวจำเลยที่หนีไปต่างประเทศมาดำเนินคดี รวมทั้งการแจกเงินหมื่นไม่สร้างการเติบโตทางเศรฐกิจไทย              
การสร้างเอ็นเตอร์เทนเม้นต์คอมเพล็กซ์ เห็นชัดล่วงหน้าว่าจะมีกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดรัฐบาลที่ได้รับประโยชน์ 
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เป็นการสูญเสียโอกาสของคนไทยที่ได้รัฐบาลคิดไปทำไป ดีลแลกประเทศครั้งนี้มีคนไม่ถึง ร้อยละ 1                      
ได้รับผลประโยชน์ แม้จะทำลายระบบนิติรัฐ นิติธรรม ซึ่งเป็นรัฐบาลที่ตกต่ำยิ่งกว่ารัฐบาลของ คสช.  
  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ   อภิปรายเสนอญัตติ           
ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ พรรคเสนอญัตตินายกรัฐมนตรี มีพฤติการณ์              
ที่ไม่น่าไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินได้ต่อไป ดังนี้  ดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจผิดพลาด 
ล้มเหลวทำให้ประชาชนเดือดร้อนมาก ทำให้ GDP รั้งท้ายในประเทศอาเซียน เกิดปัญหาปากท้องที่ไม่ได้
รับการแก้ไขอย่างที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ พนักงานถูกเลิกจ้างบริษัทต่าง ๆ ต้องปิดกิจการจำนวนมาก               
การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด ประชาชนเกิดปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ หนี้ครัวเรือนสูงถึง   
ร้อยละ 104 ราคาสินค้าทางการเกษตร ตลาดหุ้นตกตำ่รัฐบาลกลับนิ่งเฉยไม่มีนโยบายใด ๆ ออกมาแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ให้กับพ่ีน้องประชาชน และที่สำคัญคือตัดสินใจผิดพลาดในการบริหารประเทศ                
ทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดงบประมาณ นับแสนล้านบาทที่ควรอัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจ แต่กลับไปทำ
นโยบายแจกเงินหมื่นซึ่งธนาคารโลกได้ออกมาเตือนว่าการแจกเงินหมื่นนั้นไม่ได้ผลควรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ผ่านโครงการอื่น ๆ แทน หากนายกรัฐมนตรีได้ศึกษาอย่างละเอียดในมาตรการทางเศรษฐกิจจะไม่ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเช่นนี้ รวมทั้งเป็นห่วงในการบริหารประเทศทางด้านการต่างประเทศ             
ในกรณีการทำ MOU 44 ซึ่งรัฐบาลจะนำพาประเทศสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดน และทรัพยากร
ทางทะเลมูลค่ามหาศาล และที่น่าเศร้าใจกรณีที่ลูกเรือประมงของคนไทยที่ถูกทหารเมียนมาจับกุมไป 
ขณะนี้ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวเลย และเห็นใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารด้านความมั่นคงของชาติ          
ท่ีนายกรัฐมนตรีไม่มีความเข้าใจไม่มีประสบการณ์แต่ต้องมาตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว เพราะประเทศชาติ
ไม่ได้มีไว้ให้มือสมัครเล่นมาบริหารได้ สำหรับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. .... นั้น ที่รัฐบาลพยายามจะผลักดัน แต่มีช่องทางให้เกิด
การทุจริตในหลายช่องทาง ถือเป็นนโยบายที่เอื้อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องหรือไม่ ยืนยันว่า 
กาสิโนจะนำประเทศสู่หายนะ และจะทำให้สังคมอ่อน และเกิดธุรกิจสีเทาตามมาอีกมาก ซึ่งทุกวันนี้         
มีการปล่อยปะละเลยความผิดด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดการฟอกเงินของธุรกิจสีเทา และปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรม การพนันออนไลน์มากมายและอีกประเด็นคือ นายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติ                       
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (4) และ (5) ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ โดยนายกรัฐมนตรี              
ได้ทำนิติกรรมอำพราง ยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ เพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐาน              
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เรื่องการถือหุ้น บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด ทั้งที่ทราบ
ว่าเป็นที่ดินธรณีสงฆ์ ซึ่งไม่ควรแสวงประโยชน์ ในทางที่ผิด นอกจากนั้น ยังได้ปล่อยปะละเลยให้บุคคล 
ในครอบครัวมากระทำให้ เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่  และทำตนเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือ                                  
พรรคการเมือง ถือเป็นการครอบงำหรือไม่ 
    

https://www.ptp.or.th/archives/people/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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นางสาว แพทองธาร  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า เชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งตนจะตอบชี้ แจงทุกประเด็น และในกรณีของ พลเอก ประวิตร                  
วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่อภิปรายไม่เป็นความจริง 

สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
ประเด็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สินของนายกรัฐมนตรี ดั งนี้  หนี้ สินอื่น             

ของนายกรัฐมนตรีจำนวนกว่า 4,400 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับพี่น้อง เครือญาติ
ในครอบครัวนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2559 ล้วนไม่มีกำหนดเวลาการใช้คืนหนี้สินและไม่มีการคิด
ดอกเบี้ย กรณีดังกล่าว เป็นการผ่องถ่ายทรัพย์สิน โอนหุ้นให้กับบุคคลในครอบครัวหรือไม่ โดยทั่วไปหาก
มี ก ารกู้ ยื ม ท รัพ ย์ สิ น แล้ ว ต้ อ งมี ก ารคิ ด ด อก เบี้ ย แ ละก ำห น ด เวล าก ารช ำระคื น  ตั๋ ว เงิ น                    
ลักษณะนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ระบุว่า หากเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคล
จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้สามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายได้ร้อยละ 3 บาทต่อปี                          
ตั๋วสัญญาดังกล่าวหากคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายแล้ว จะคิดดอกเบี้ยจำนวน 132 ล้านบาทต่อปี                     
ซึ่งรัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้จำนวนหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชนที่เดือดร้อนได้อีก
จำนวนมาก จากการตรวจสอบหนี้สินดังกล่าวไม่มีการเสียภาษีให้รัฐแต่อย่างใด จึงขอตั้งข้อสังเกตว่า               
ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว เป็นนิติกรรมอำพรางและทำให้รัฐเสียหายจากรายได้ภาษีจำนวนนั้นหรือไม่ 
อย่างไร จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 บัญญัติไว้ว่าเงินได้พึงประเมิน         
หมายความว่า เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินได้ที่กล่าวนี้ให้หมายความรวมตลอดถึง
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือ
ผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ                 
ด้วยนั่นหมายถึง เงินได้ที่เป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ที่ประเมินเป็นเงินได้ ซึ่งตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว
จึงถือเป็นรายได้พึงประเมินที่ต้องมีการชำระภาษีด้วย การกระทำดังกล่าวของนายกรัฐมนตรี ถือเป็น              
การกระทำที่ขัดต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นคนที่ประชาชน
คาดหวังให้นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ให้ได้เต็มความสามารถ ส่วนการยื่นแบบแสดง
รายการบัญชีทรัพย์สิน รายการค่าเช่าทรัพย์สิน ถือเป็นรายได้พึงประเมิน ต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษี
ตามกฎหมายแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการเสียภาษีเลย  และอีกประเด็นคือ กรณีการถือครองและโอนหุ้น 
เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567               
และเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 แต่การถือหุ้นของนายกรัฐมนตรี มีการโอนหุ้นให้บุคคล
ในครอบครัวไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 จึงขอตั้งข้อสังเกตว่า การโอนหุ้นดังกล่าวไม่มีรายการแสดง
รายรับจากการโอนหุ้น ขอให้มีการชี้แจงที่ประชุมในเรื่องดังกล่าวด้วย 
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           ประเด็นคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีพฤติกรรม 
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย                     
ในการหลบเลี่ยงภาษี จึงทำให้ภาระทางภาษีตกอยู่กับมนุษย์เงินเดือน คนชั้นกลางประชาชนคนรากหญ้า 
เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน แต่การอภิปรายในครั้งนี้เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน                
ผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดิน ว่านายกรัฐมนตรีใช้ช่องว่างทางกฎหมายทำนิติกรรมอำพราง โดยการโอนหุ้น
บริษัท 19 บริษัท มูลค่า 9,330.5 ล้านบาท แต่มี 2 บริษัท มูลค่า 393.5 ล้านบาท โอนไปให้มารดาและ
พ่ีสาว ดังนั้น จึงขอเรียนถามว่าเป็นการโอนไปด้วยวิธีการใด เป็นการให้ หรือเป็นการขายหุ้น คือ 
บริษัทอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำนวน 224.1 ล้านบาท โอนไปให้มารดา และยังมีการโอนหุ้น
ของบริษัท ประไหมสุหรี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 169.4 ล้านบาท โอนให้พ่ีสาวต้องมีการจ่ายภาษี 
กรณีของมารดาจะต้องเสียภาษี จำนวน 10.2 ล้านบาท ในขณะที่ของพ่ีสาว จำนวน 8 ล้านบาท                                            
รัฐจะต้องได้รับภาษี จำนวน 18.2 ล้านบาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีทำนิติกรรมอำพรางในการหลบเลี่ยงภาษี
มาตั้งแต่ปี 2559  อ้างว่าให้โดยเสน่หา หากย้อนดูบัญชีทรัพย์สินพบว่า นายกรัฐมนตรีมีหนี้ 9 รายการ 
วิธีการที่นายกรัฐมนตรีใช้แวดวงธุรกิจเรียกว่า ตั๋ว PN ซึ่งเป็นหนี้สินเชื่อ โดยนายกรัฐมนตรีซื้อหุ้นกับ
บุคคลในครอบครัวและเครือญาติเป็นการซื้อเชื่อแล้วออกตั๋ว PN เพียงเท่านั้น ไม่ได้ซื้อขายจริงโดยที่ไม่รู้
ว่าเงิน จำนวน 4,434.5 ล้านบาท  ถ้าตั๋ว PN ทั้ง 9 ใบนี้ เป็นจริงก็แสดงว่าการซื้อหุ้นของนายกรัฐมนตรี 
ทำนิติกรรมบังหน้า เอาเปรียบประชาชน เป็นการบ่อนทำลายประเทศ โดยตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการซื้อ
ปลอมทำให้คนในครอบครัวไม่ต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา  
       ประเด็นโครงการเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ ที่รัฐบาลผลักดัน อาจเป็นการเอื้อ
ประโยชน์ให้กลุ่มทุนมากกว่าประชาชน ความโปร่งใสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการนี้                 
และรัฐบาลไม่ได้หาเสียงเรื่องคาสิโน แต่วันนี้กำลังเดินหน้าผลักดัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์                   
ที่แฝงการเปิดบ่อนกาสิโนและพนันออนไลน์ แบบถูกกฎหมายซึ่งเป็นการหลอกลวงประชาชน ดังนั้น          
ขอตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้มีการออกใบอนุญาตกาสิโน ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริต                 
เชิงนโยบาย โดยการอนุมัติใบอนุญาตอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจและ
กลุ่มทุนรายใหญ่ ซึ่งการออกใบอนุญาตกาสิโน 1 ฉบับ จะมีผลประโยชน์มหาศาล การเปิดเอ็นเตอร์               
เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ จะนำไปสู่ปัญหาสังคมร้ายแรง เช่น การติดการพนัน การฟอกเงิน และปัญหา
อาชญากรรม โดยเฉพาะเมื่อไม่มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน อีกทั้งรายงานจากต่างประเทศระบุว่า 
อุตสาหกรรมกาสิโนมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติ รัฐบาลต้องตอบให้ชัดว่า 
จะมีมาตรการอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้คาสิโนกลายเป็นแหล่งฟอกเงินของกลุ่มทุนสีเทา และต้องตอบให้ได้
ว่าใครคือคนที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ เป็นประชาชน หรือเป็นนายทุนใหญ่ ที่สำคัญใครเป็นผู้อยู่
เบื้องหลังที่ผลักดันนโยบายนี้เข้ามา นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ที่รัฐบาลเสนอเข้าสภา อาจมีการแปรรูปทรัพย์สินของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชน 
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โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงครบวงจรจะให้อำนาจการท่าเรือ ในการบริหารที่ดินและ
ทรัพย์สินของรัฐอย่างเสรี เปิดโอกาสให้มีการให้สัมปทานที่ดินท่าเรือเพื่อทำธุรกิจเอกชนได้ง่ายขึ้นเพราะ
ที่ดินของการท่าเรือฯ ส่วนใหญ่อยู่ในทำเลทอง หากมีการปรับกฎหมายให้เปิดกว้างต่อการใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ อาจกลายเป็นช่องทางให้กลุ่มทุนเข้ามาครอบครองพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของประชาชน 
และอาจนำไปสู่การให้สัมปทานแบบผูกขาด ซึ่งจะส่งผลให้รัฐเสียประโยชน์ในระยะยาว ดังนั้น รัฐบาล
ต้องตอบให้ชัดว่า ทำไมถึงผลักดันพระราชบัญญัติฉบับนี้ในช่วงที่มีการเดินหน้าโครงการฯ สิ่งที่ควรทำ 
นายกรัฐมนตรีไม่ทำ สิ่งที่ไม่ควรทำ กลับเร่งทำ โดยเฉพาะนโยบายพัฒนาเกษตรกรรมที่รัฐบาล                  
ประกาศไว้ เช่น การเพ่ิมรายได้เกษตรกรเป็น 3 เท่าภายในปี 2570 ไม่เป็นจริง ปัจจุบัน เกษตรกรยังคง
เผชิญกับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนน้ำและปัจจัยการผลิต ส่งผลให้เกษตรกร
จำนวนมากประสบปัญหาหนี้สินและอยู่ในภาวะล้มละลาย โดยเฉพาะชาวนา ที่ต้องขายข้าวเปลือก                    
ในราคาต่ำกว่าต้นทุน ขณะที่มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลก็ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพทำให้ประเทศ              
ขาดความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติ และไม่ดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ที่บอกว่า               
“จะยกระดับเกษตรกรรมให้ทันสมัย ใช้แนวคิด ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพ่ิมรายได้ สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าทางการเกษตร ดูแลทรัพยากรน้ำให้เพียงพอ จัดการปัญหายาเสพติดให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด” 
เป็นเพียงวาทกรรมขายฝันที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่รัฐบาลไม่มีมาตรการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ทำให้ไม่สามารถไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ 
  ประเด็นสนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ นายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรม
ร่วมสมคบคิดกับคนในครอบครัว ใช้อิทธิพลทางการเมืองของบิดาเพ่ือให้ที่ธรณีสงฆ์ที่บริษัท อัลไพน์
กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ยึดถืออยู่ไม่ต้องคืนเป็นที่ดินของวัด หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ถือหุ้นแทน
บิดาในบริษัทดังกล่าวมาระยะหนึ่ง และได้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวในช่วงปี 2559 - 2567 
และทราบดีว่าที่ดินสนามกอล์ฟเป็นที่ธรณีสงฆ์ ต้องคืนกลับให้วัดหลังจากมีคำพิพากษาถึงที่สุด                    
ของศาลอาญาทุจริต แต่นายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจไม่แสดงเจตนาที่จะทำเรื่องนี้              
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ฉวยโอกาสให้บริษัทของตัวเองประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟเพ่ือแสวงหากำไร             
จากที่ดินของวัด และใช้อำนาจหน้าที่กับข้าราชการเพื่อให้ถือครองที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ให้นานที่สุด                     
ทั้งนี้ ยังนำประเด็นสนามกอล์ฟมาต่อรองกับพรรคร่วมรัฐบาล เพ่ือจะได้ค่าชดเชยจากกรมที่ดินกว่า                 
7 พันล้านบาท จากการที่ถูกเพิกถอนนิติกรรมโอนที่ดินคืนให้แก่วัด ซึ่งพฤติกรรมแสดงให้ประจักษ์ชัดว่า 
เป็นบุคคลที่ไร้ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไร้ธรรมาภิบาล เห็นประโยชน์ส่วนตัวและบุคคล            
ในครอบครัวมากกว่าผลประโยชน์สาธารณะในทางศาสนาของการเป็นที่ธรณีสงฆ์ จึงไม่มีความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นที่ประจักษ์ ปล่อยปละละเลยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไร้ความสามารถในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและไร้ความสามารถในการเป็นผู้นำรัฐบาล ดังนั้น จึงไม่สามารถไว้วางใจนายกรัฐมนตรี 
บริหารราชการแผ่นดินได้ต่อไป 
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   ประเด็นการละเลยการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำ พ้ืนที่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม และพ้ืนที่อื่น ๆ ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อพ่ีน้องประชาชนจำนวนมาก             
ตามรายงานของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม               
สภาผู้แทนราษฎร ชี้ชัดว่ามีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นคนนำเข้าเพียงรายเดียว เมื่อปี 2549 แม้จะมี
ข้อมูลว่าปลาหมอคางดำที่นำเข้านั้นตายหมด แต่ไม่มีการพิสูจน์ใด  ๆ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นที่พบ                 
การระบาดหนักในปี 2567 อีกทั้งยังไม่พบการแก้ปัญหาของรัฐบาล แม้ว่าผู้ได้รับผลกระทบรวมตัวกัน 
ยื่นข้อร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี แต่นายกรัฐมนตรีกลับไม่ให้ความสำคัญ ทั้งนี้ ในช่วงการนำเข้าและ
ระบาดหนักเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของพรรคเพ่ือไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับบริษัททุนใหญ่ที่เป็น 
ผู้ต้องสงสัยในการระบาดของปลาหมอคางดำ และบริษัทที่ต้องสงสัยว่าเป็นต้นตอของปัญหา ทั้งนี้                   
ในการลงพ้ืนที่ระดับผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และระดับอำนวยการ มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์กับบริษัท               
ผู้ต้องสงสัย และกรมประมง โดยที่อธิบดีกรมประมงระบุว่าไม่สามารถหาตัวการทำผิดได้ เพราะเรื่อง              
เกิดมา 14 ปีแล้ว ซึ่งเป็นเพราะกรมประมงปล่อยปละละเลย และขอเรียกร้องให้สมาชิกฯ ใช้อำนาจ             
ที่ได้รับจากประชาชน ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี เพ่ือแสดงเจตจำนงไม่ยอมให้กลุ่มทุนรายใหญ่                
ยุติการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่อไป 
        ประเด็นเสียค่าโง่ เหมืองทองอัครา ภายใต้รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี มีความขัดแย้งกับ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด ซึ่งถือสัญชาติออสเตรเลีย  
ทำให้บริษัทต่างชาติฟ้องร้องราชอาณาจักรไทย จากกรณี การสั่งระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่
ทองคำ ผ่านการใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 คดีนี้ได้นำไปสู่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ แต่ขณะนี้รัฐบาลขอเลื่อนการให้คำ 
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งจะต้องนำภาษีของประชาชนไปชำระเงินกรณีดังกล่าวจำนวน       
700 กว่าล้านบาท ซึ่งการทำเหมืองดังกล่าว ทำในที่ดินที่เป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งไม่สามารถทำได้ตาม
กฎหมาย จึงเห็นว่ารัฐบาลนี้ควรดำเนินการนำผู้กระทำความผิดที่ทำให้ประเทศเกิดความเสียหาย                
มาดำเนินคดีเพื่อลดความเสียหายจากกรณีดังกล่าว และขอฝากข้อสังเกตว่าการประวิงเวลาการออกคำชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้น เอื้อประโยชน์กับพวกพ้องหรือไม่ 
  ประเด็นปัญหาฝุ่น PM 2.5  ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของประชาชน นายกรัฐมนตรี     
ไม่มีความตั้งใจในการแก้ปัญหา เด็กทุกคนรับฝุ่น PM 2.5 เข้าปอดเต็ม ๆ และไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิด                
ในครอบครัวที่มีเครื่องฟอกอากาศ ตั้งแต่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาท่ีระบุว่าจะแก้ไขปัญหาลดการเผาไหม้ 
แต่ความจริงกลับเพ่ิมขึ้นจากปี 2566 จากพ้ืนที่ 4 ล้านไร่ เป็น 8 ล้านไร่ แต่กลับแถลงผลงาน 90 วัน            
ว่าลดพ้ืนที่การเผาได้ร้อยละ 50 อีกทั้งนายกรัฐมนตรียังระบุว่าค่าฝุ่นลดลงทั่วประเทศร้อยละ 6                    
แต่หากอ้างอิงตัวเลขจากกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2568 ค่าฝุ่น PM 2.5 เพ่ิมขึ้นทั่วประเทศร้อยละ 6  
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ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นร้อยละ 20  นอกจากนี้ รัฐบาลยังประกาศว่าลดการเผาอ้อย
ปริมาณมาก หากอ้างอิงแผนที่การปลูกอ้อยและภาพการเผาจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กลับพบว่าพ้ืนที่การเผามีทั้งหมด 2.8 ล้านไร่ คิดเป็นผลผลิต 28 ล้านตัน               
แต่รัฐบาลระบวุ่าอยู่ที่ 11 ล้านตัน การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ต้องมีมาตรการรับมือและออกกฎกระทรวง 
ไม่ต้องรอพระราชบัญญัตบิริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาด รวมถึงรีบดำเนนิการออกงบกลาง ทั้งนี้ ในช่วง
เดือนตุลาคม 2567 มีเพียงข้อสั่งการ แต่ไม่มีการออกมาตรการบังคับเรื่องข้าวโพดที่เผา หรือการออก
หลักเกณฑ์ตรวจสอบการนำเข้า รวมถึงการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยไม่ให้เผา ซี่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้
เห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความพร้อม ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
  นางสาวเเพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจง กรณีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ของเรื่องภาษี  ตนได้ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งไม่ได้หนีภาษีได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งแต่ดำรง
ตำแหน่ง ได้ยื่นครบถ้วนตามขั้นตอนทุกประการ ซึ่งขณะนี้ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและยินดี             
ให้ความร่วมมือในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ จนกว่าจะได้ข้อสรุปจาก ป.ป.ช. สำหรับบัญชีทรัพย์สิน
หนี้สินของตนนั้น ได้มีการกระทำการตรวจสอบ และโปร่งใส ขอยืนยันว่า ที่ดินทุกแปลงของตนและ
ครอบครัวได้ดำเนินการอย่างถูกต้องทุกประการ ออกโฉนดโดยหน่วยงานรัฐ และมีการเสียภาษีครบ                
ทุกประการ  สำหรับการทำธุรกรรมในเรื่องของหุ้นเกิดขึ้นเมื่อปี 2559  ก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทาง                   
ทางการเมืองหลายปี ซึ่งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทต่าง ๆ  และตนไม่มีความสามารถใช้เงิน
จำนวนดังกล่าวด้วยเงินสดไดจ้ึงชำระเงนิผ่านตัว๋สัญญาใช้เงิน หรือตั๋ว PN เป็นหนังสือสัญญา ว่าจะใช้เงิน
จำนวนหนึ่งกับอีกบคุคลหนึ่งตามเวลาที่กำหนดไว้ซึง่หนังสือดังกล่าว ตนได้ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
ทุกประการ การซื้อแบบนี้บางรายการไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งจะมีการชำระเงินยอดแรกภายในปีหน้า                 
เมื่อเกิดการซื้อขาย ต้องมีหลักฐานปรากฏ ประกอบการซื้อขายในบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของตนและต้อง
มีการเสียภาษีตามกฎหมาย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) สามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมาย ส่วนในเรื่องของที่ดินของบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ 
สปอร์ต คลับนั้น เป็นเรื่องที่เกิดมาเมือ่ครอบครัวของตนทำการซื้อมา และตนยังไม่ไดเ้ป็นกรรมการบรษิทั 
รวมทั้งเป็นเรื่องที่เกิดก่อนที่ตนจะเข้าสู่การเมือง จนกระทั่งตนเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี และไม่มีการเข้า
ไปแทรกแซง กระบวนการตรวจสอบ แต่อย่ างใด  จากนี้ ขอมอบหมายให้ รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงต่อไป 
   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ตอบชี้แจงจากกรณีที่ได้รับมอบหมายจากนางสาวเเพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ให้มาชี้แจง                 
ในประเด็นที่ดินเขากระโดง และที่ดินสนามกอล์ฟ อัลไพน์ ว่ามีการเอื้อประโยชน์ระหว่างครอบครัวของ
นายกรัฐมนตรแีละตนในฐานะกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย ขอยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยแทรกแซง 
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หรือสั่งการใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กรมที่ดินทำงานเอื้อประโยชน์แก่สนามกอล์ฟ อัลไพน์              
และบุคคลในครอบครัวของนายกรัฐมนตรี  การพิพาทที่ดินอัลไพน์ และที่ดินเขากระโดงจะไม่มี                
การแบ่งปันผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้น ในส่วนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 
อัลไพน์ ได้ข้อยุติในรัฐบาลชุดนี้ อธิบดีกรมที่ดินได้ยืนยันว่าไม่มีความกดดันใด ๆ ในกรณีประเด็น                  
เขากระโดงและที่ดินอัลไพน์ ยินดีปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ ดังนั้น การกล่าวหานายกรัฐมนตรี              
ทำเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว แต่ในทางกลับกันชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่ ให้นโยบายต่อ
กระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินว่า ให้ยึดถือกฎหมายเป็นหลักและไม่ต้องคิดถึงผลกระทบใด ๆ ที่จะไป
ถึงบุคคลในครอบครัว ขณะนี้ ได้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์  โดยมี                          
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มีอำนาจลงนาม สำหรับประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง จังหวัด
บุรีรัมย์ กรมที่ดินได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองที่ ให้ตั้ งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน                        
ซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง โดยขณะนี้  รฟท. ก็คงสิทธิ์ไว้ในการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง                     
เพื่อเพิกถอนที่ดิน ทั้งนี้ ตามคำสั่งของศาลปกครองที่ระบุไว้วา่การดำเนนิการของคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป  
  นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีที่ดินสนามกอล์ฟแรนโช ชาญวีร์ ว่าครอบครัว           
ของตนและนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่มีที่ดินบริเวณเขาใหญ่ หากเป็นคนกรุงเทพมหานครก็ได้มาด้วยการไป
ซื้อกับเจ้าของเดมิ ๆ ผู้ที่แนะนำส่วนใหญเ่ป็นกำนนั ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต. การตัดสินใจซื้อที่ดินเป็นส่วน
หนึ่งของการลงทุนเห็นว่าเจ้าของเดิมมีโฉนด หากเปลี่ยนการครอบครองที่ดินต้องมีตัวกลางคือ                   
“กรมที่ดิน” โดยการแสตมป์โฉนด โอนเก็บค่าธรรมเนียมจ่ายค่าที่ดิน ถือเป็นกระบวนการที่กระทำโดย
เจตนาสุจริตทั้งสิ้น ส่วนโครงการเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ พบว่ากระบวนการได้มาก็คล้ายกัน ดังนั้น                 
การที่สมาชิกฯ อภิปรายว่าเจ้าของปัจจุบันถือครอบครองโฉนดแล้ว เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายนั้น                  
จึงไม่เป็นความจริง ซึ่งการซื้อขายดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริต มีโฉนด มีตราครุฑ ที่สำนักงานที่ดินประทับ
รับโอน 
  ประเด็นค่าไฟฟ้าแพง เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนพลังงานเป็นทำการทุจริต                 
อย่างเป็นกระบวนการ ค่าไฟฟ้าแพงมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ เพราะต้อง
นำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ และนโยบายของรัฐบาลที่สามารถควบคุมได้ รัฐบาลสนับสนุน             
ให้ภาคเอกชนสร้างโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นที่ประชาชนต้องการ แม้ส่งไฟฟ้ามาเกินจำนวนที่ต้องการ                 
ผลักภาระให้ประชาชน ขณะนี้ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 13 โรง แม้โรงไฟฟ้าจะไม่ได้
เดินเครื่องรัฐบาลยังต้องชำระค่าไฟฟ้า 2,500 ล้านบาทต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 55,000 ล้านบาทต่อเดือน  
เมื่อแบ่งออกเป็นค่าไฟฟ้าต่อครัวเรือน 22.6 ล้านครัวเรือน จะเท่ากับจำนวน 730 บาทต่อปี ต่อครัวเรือน 
หากคิดเป็นรายเดือนจะเท่ากับ 61 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ถือเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย                       
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เมื่อนายกรัฐมนตรีดำเนินการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนในเฟส 2 ตามมติของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อมีนาคม 2566 ของรัฐบาลที่ผ่านมา                  
และเมื่อเดือนกันยายน 2567 รัฐบาลนี้ให้เดินหน้าซื้อพลังงานไฟฟ้าเฟส 2 ที่ไม่มีการเปิดประมูลและ
ยังคงรับซื้อราคาเท่าเดิม คงที่ จะทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นจำนวน 100,000 ล้านบาท แต่ยังคงซื้อราคา          
เท่าเดิม  แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะทราบว่าการซื้อไฟฟ้าในเฟส 2 นี้ จะทำให้ราคาค่าไฟฟ้าสูงขึ้นก็ตาม 
สำหรับการทุ จริต เชิ งน โยบาย มี การซื้ อ ไฟฟ้าที่ ซ้ ำซ้อน กับการที่ ซื้ อพลั งงานไฟฟ้าสะอาด                   
ส่วนการทุจริตเชิงนโยบายคือ การซื้อพลังงานไฟฟ้าเฟส 2 มีการล็อกโควตา คือ การกีดกันรายใหม่             
ที่มีชื ่อเข้ามาในภายหลัง และเหตุใดจึงกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่ โดยไม่สนใจว่าประชาชน                 
จะจ่ายค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น ถือเป็นการสานต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ที่เอื้อประโยชน์กับบริษัทเอกชน               
ท่ีมีความสนิทกับบุคคลในครอบครัวของนายกรัฐมนตรี และมีข้อกำหนดพิเศษคือ บริษัทเอกชนท่ีมาทำ
สัญญากับรัฐบาลต้องไม่มีการฟ้องร้องหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งข้อกำหนดพิเศษนี้ได้มีการยกเลิกไปแล้วและ
สุดท้ายการทุจริตเชิงนโยบาย คือ มีการทำสัญญาซื้อพลังงานไฟฟ้าที่ช้ำซ้อนกับการซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานสะอาดของรัฐบาลเองด้วย 
  นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลได้สนับสนุนให้แก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้า รวมถึงน้ำมัน หลายเรื่องที่ เดินหน้าไม่ได้                
เรื่องไฟฟ้าได้ชี้แจงไปแล้ว หลังจากที่ตั้งกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรีได้สอบถามว่าเรื่องนี้มีความเป็นมา
อย่างไร และจะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งได้เสนอว่าอย่าเพ่ิงเซ็นสัญญา จากนั้นได้ทำหนังสือถึงการไฟฟ้า               
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แต่เมื่อทำหนังสือไปถึง กฟภ. มีการประกาศว่ารัฐมนตรีไม่มีอำนาจ เพราะขณะนั้น
ยังไม่ทราบในรายละเอียด แต่ กฟภ.เดินหน้าทำให้ไม่มีทางเลือก ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงได้เรียกประชุม 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในฐานะประธาน กพช. และให้ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง ดังนั้น ปัญหาต่าง ๆ นายกรัฐมนตรีไม่ได้นิ่งนอนใจและไม่ได้เพิกเฉยพร้อมที่จะแก้ไข
ปัญหาเสมอ  
          นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงว่า 
ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรณีการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 
มาตรการสนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ละเลยในการแก้ไข
ฝุ่น PM 2.5 ในชั้นบรรยากาศ โดยได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการแก้ไข             
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในชั้นบรรยากาศให้มากที่สุดด้วยวิธีการใหม่ ๆ โดยมีการกำหนดเป้าหมายลดปริมาณ
ฝุ่นที่มีผลกระทบต่อประชาชนให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเน้นพ้ืนที่เป้าหมายคือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ตลอดจนพ้ืนที่ในภาคเหนือที่เคยได้รับผลกระทบอย่างหนัก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้สรุป
ปัญหาและอุปสรรคของปีผ่านมา ซึ่งเป็นเรื่องของความคล่องตัวในการขึ้นปฏิบัติการจึงตกลงกับ                
กรมวิทยุการบิน กระทรวงคมนาคม และกรุงเทพมหานครให้สามารถขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อสภาพ
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อากาศเอื้ออำนวยและไม่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางอากาศ นอกจากนี้ ยังเพ่ิมการปฏิบัติการ         
ในช่วงเวลากลางคืนในบริเวณที่มีปัญหาฝุ่นเป็นจำนวนมากซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่กรมฝนหลวงปฏิบัติการ   
ลดฝุ่นในเวลากลางคืน และยังหารือร่วมกันในการปฏิบัติการเหนือน่านฟ้า กรุงเทพฯ และปริมณฑล             
ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งยังได้เน้นย้ำให้กรมฝนหลวงฯ ลดฝุ่น PM 
2.5 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นจะลดลงซึ่งได้ปฏิบัติการบินกว่า 2,000 เที่ยวบิน 
หรือกว่า  3,000 ชั่วโมงการบินภายใน จำนวน 121 วัน แบบไม่มีวันหยุด ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่
สนับสนุนงบประมาณสำหรับกรมฝนหลวงฯ ในการลดฝุ่นสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  นายเอกณัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวชี้แจงกรณี
เหมืองทองอัครา ตั้งแต่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่มีการไปดีลลับต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุคคลใด 
นายกรัฐมนตรียังไม่เคยสั่งการ ขอยืนยันว่าดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ทั้งนี้ การดำเนินการ                
ตั้งแต่ต้น เป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่วนที่กล่าวหาว่ามีการสั่งให้เลื่อนคดี 
ขอยืนยันว่าตนและนายกรฐัมนตร ีรวมถึงรัฐบาลไมเ่คยสั่งใหเ้ลื่อนการอา่นขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
และไม่เคยไปเจรจาต่อรองนอกรอบ ส่วนที่กล่าวหาว่า มีการออกอาชญาบัตรพิเศษผิดกฎหมายไปทับ
พ้ืนที่อุทยาน ขอยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามพระราชบัญญัติเหมืองแร่ พ.ศ. 2560 ไม่มีการออก
ใบอนุญาตที่ผิดกฎหมาย ส่วนการกล่าวหาว่ามีการเจรจาเพื่อล้มคดี ขอยืนยันว่าไม่มีใครเข้าไปแทรกแซง
กระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระได้ ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศตอ่ไป 
  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบชี้แจง กรณีที่
รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับการผลักดันความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค
อื่นที่เป็นต้นเหตุการเกิดฝุ่น PM 2.5 และขอยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาล และกระทรวงการต่างประเทศ             
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงมหาดไทย ผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ 
“ยุทธศาสตร์ฟ้าใส” ระหว่างประเทศไทย เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      
ตั้งแต่ตุลาคม 2567 และความร่วมมือในกรอบอาเซียน ในการแก้ไขปัญหา PM 2.5 รวมทั้งผลักดัน 
ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึ่งการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส รัฐบาลได้เปิดแผนปฏิบัติการร่วม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสที่กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงทีเ่กี่ยวข้องของไทย เมียนมา และสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เข้าร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างทั้ง 3 
ประเทศในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดนอย่างยั่งยืน เช่น การจัดทำแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงการเกิด            
ไฟป่า การเปิดสายด่วน และการจัดตั้งกลไกเฝ้าระวังและติดตามหมอกควันข้ามแดนระหว่างทั้ง 3 
ประเทศ รวมถึงยังอยู่ระหว่างการเตรียมจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี
กับประเทศคู่เจรจาที่มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาดังกล่าว และในเดือนเมษายนนี้ ประเทศไทย                
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จะเป็นเจ้าภาพประชุม Joint Task Force เพ่ือระดมความร่วมมือในการแก้ปัญหา อีกทั้งยังมี                 
กรอบความร่วมมืออาเซียนว่า รัฐบาลได้ดำเนินการผ่านกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เวียงจันทน์ 
และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย                
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา รวมถึงยังจัดงานสัมมนาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาค
อาเซียน โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากจีน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก               
และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) และศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติ                 
แห่งเอเชีย (ADPC) มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแกไ้ขปญัหาหมอกควันในประเทศต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ผลักดันความร่วมมือผ่านกรอบการประชุมประเทศภาคีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดน ซึ่งมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก เพ่ือให้ เป็นรูปธรรม     
ส่วนการดำเนินการในกรอบของทวิภาคี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ        
ได้ร่วมกับประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ให้ความช่วยเหลือโครงการ
ความร่วมมือไตรภาคีเพื่อเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน 
ระยะเวลา 3 ปี เมื่อเดือนมกราคม 2567 เพ่ือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การกำหนดนโยบายและวางมาตรการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมนานาชาติ รวมถึงยังได้
ประชุมร่วมกับกัมพูชา เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2567 โดยไทยได้เสนอจัดตั้ งช่องทางการสื่อสาร                      
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ จำนวนจุดความร้อน และความร่วมมือในการดับไฟ ซึ่ง ทั้ง 2 ฝ่าย               
ยังเตรียมลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อม ราชอาณาจักรกัมพูชา                      
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยในห้วงการเดินทางเยือนของนายกรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการในวันที่ 23 - 24 เมษายน 2568 
  นอกจากนี้  ได้ ชี้ แ จงเพ่ิ ม เติ ม  กรณี การตั ดสิ น ใจส่ งชาวอุ ยกู ร์ กลั บประ เทศ                           
เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทำให้ประเทศมหาอำนาจไม่พอใจกระทบกับบริบทภูมิรัฐศาสตร์                       
และขอยืนยันว่านายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาใช้อำนาจสิทธิของประเทศไทย มีการพิจารณา
อย่างรอบคอบไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน และประเทศไทยติดตามความเป็นอยู่ของชาวอุยกูร์ตามที่
ประเทศจีนให้คำมั่นสัญญามาโดยตลอด  

ประเด็นการแก้สัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ว่าการทุจริตเชิงนโยบาย            
คือ 1. การแก้สัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน มีลักษณะให้นายทุนได้สัมปทานก่อน
แก้ไขสัญญาในภายหลัง เป็นความร่วมมือระหว่างทุนใหญ่กับนายใหญ่ที่มีผลประโยชน์จากการแก้สัญญา 
โครงการดังกล่าวได้เซ็นสัญญาไปแล้ว 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 แต่ยังไม่เริ่มโครงการทราบว่า
นายทุนใหญ่ยังไม่อยากเริ่มงาน ขอเลื่อนไปเรื่อย ๆ เพราะขาดสภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งแก้สัญญา
ก่อนค่อยเริ่มงาน แม้ที่ผ่านมารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่าจะไม่มี
การแก้สัญญา แต่สุดท้ายก็มีการแก้สัญญา สัญญาที่แก้ไขจากเดิมรัฐจะแบ่งจ่ายเมื่อเอกชนเปิดเดินรถไฟ
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ความเร็วสูง รัฐจะจ่ายเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงานที่การรถไฟฯ ตรวจรับ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้                    
เป็นการทุจริตเชิงนโยบาย  2. การขยายสัมปทานทางด่วน และขอขยายสัมปทานไปเรื่อย ๆ คือ                
ทางด่วนขั้นที่ 2 เป็นเส้นที่สร้างรายได้หลัก จึงหาเหตุผลในการขยายสัมปทานโดยทุนใหญ่ร่วมกับ
นักการเมือง และขณะนี้มีความพยายามจะขยายสัมปทานอีกครั้ง โดยการพยายามจะทำทางด่วน                
ซ้อนทางด่วน หรือทางพิเศษชั้นที่สองหรือ Double deck ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากงามวงศ์วาน              
ถึงพระราม 9 งบประมาณ 34,800 ล้านบาท ที่สำคัญทางขึ้นและทางลงขึ้นจากทางด่วนเดิม                      
ซึ่งโครงสร้างนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ถือเป็นการผลาญงบประมาณโดยไม่จำเป็น  
   ประเด็นกรณีราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ รัฐบาลไม่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกร อาทิ ปัญหาข้าว ประเทศไทยส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย แต่ราคาข้าว
กลับตกต่ำท่ีขายได้ราคาเพียง 6 ,000 บาทต่อไร่ ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนเป็นอย่างมากซึ่งรัฐบาล              
ควรมีการสนับสนุนในการวิจัยพันธุ์ข้าวให้มีการผลิตไร่ละ 600 - 700 กิโลกรัมต่อไร่ และมีคุณภาพที่ดี         
จึงขอฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีให้มีนโยบายหรือมาตรการใด ๆ ดูแลเกษตรกรถือเป็นปัญหาใหญ่               
ของประเทศ รวมทั้งราคาหอมแดง กระเทียม ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพาราและปาล์มน้ำมันที่มีราคา
ผลผลิตตกต่ำมาก ซึ่งปริมาณความต้องการสูงกว่าผลผลิตของสินค้าดังกล่าว แต่เหตุผลที่ทำให้ราคา
ผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าวมีราคาตกต่ำ เพราะมีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศ              
จำนวนมาก รัฐบาลยังไม่มีมาตรการหรือนโยบายออกมาดูแลเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน                   
ส่วนนโยบายการแจกเงิน 10,000 บาท โดยรัฐบาลกล่าวว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี                 
แต่รัฐบาลไม่ลงสำรวจพ้ืนที่หาข้อมูลจริง การแจกเงินไม่กระตุ้นเศรษฐกิจตามที่รัฐบาลหวังไว้รัฐบาลไม่ได้
ดูแลประชาชนอย่างจริงจังและจริงใจอย่างที่รัฐบาลแถลงนโยบายไว้ จึงไม่ไว้วางใจให้นายกรัฐมนตรี
บริหารประเทศต่อไปได้ 
  ประเด็นการบริหารนโยบายด้านการต่างประเทศ ไม่มีความเหมาะสม ขาดวุฒิภาวะ 
ขาดเจตจำนงในการบริหารราชการแผ่นดิน และทำลายภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของประเทศไทย               
ในเวทีโลก จนส่งผลกระทบต่อการลงทุน ทั้งที่นโยบายการต่างประเทศที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา คือ              
การรักษาจุดยืนในการไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างประเทศ คำนึงถึงมาตรฐานสากล และ
กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ รวมทั้ง               
การผลักดันอุยกูร์กลับประเทศจีน  หากเข้าใจจริง ๆ มาตรฐานสากลในการแก้ปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัย                
มี 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ 2. การอยู่ประเทศที่ขอลี้ภัย                
และ 3. การตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 แต่กลับตัดสินใจให้ชาวอุยกูร์เดินทางกลับประเทศ                  
แต่จะสมัครใจหรือไม่อย่างไร ตั้งแต่ผลักดันชาวอุยกูร์กลับจีน ประเทศไทยถูกประณามในเวทีระหว่าง
ประเทศ และไม่เคยเห็นรัฐบาลชุดนี้มีจุดยืนที่ชัดเจน 
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  นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม      
ตอบชี้แจง กรณีการส่งตัวชาวอุยกูร์กลับไปประเทศ การกระทำดังกล่าวเป็นความชอบธรรมแล้ว                   
ซึ่งชาวอุยกูร์เข้าเมืองผิดกฎหมาย โทษคุมขังประมาณ 2 ปี แต่ประเทศไทยขังชาวอุยกูร์นานถึง 11 ปี       
ซึ่งมีผู้วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากว่าผิดหลักมนุษยธรรม รัฐบาลได้ทำการแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจาก
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย                  
พ.ศ. 2565 ทำให้มีทางเลือกเพียง 3 ทาง คือ ขังต่อไป ซึ่งไม่สมควร และผิด กฎหมายของไทย                        
แม้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จะปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นอย่างดี แต่ผู้ต้องขังก็ยังไม่ถูกใจ และมีความต้องการ
กลับบ้านไปอาศัยอยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยทำให้เกิดความทุกข์ ดงันั้น รัฐบาลดำเนินการเพ่ือสิทธิมนุษยชน
จึงส่งกลับประเทศต้นทาง รวมทั้งส่งไปประเทศที่สาม แต่ไม่มีประเทศใดขอผู้ลี้ภัยกับชาวอุยกูร์มาเลย 
และสุดท้ายคือ ส่งกลับประเทศต้นทาง โดยรัฐบาลสืบค้นแล้วชาวอุยกูร์ จำนวน 40 คน สมัครใจเดินทาง
กลับประเทศจีน รัฐบาลขอให้ประเทศจีนออกหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการในการรับชาวอุยกูร์   
กลับประเทศจีน และรับประกันในความปลอดภัยของชาวอุยกูร์ การตัดสินใจของรัฐบาลยึดถือหลักตาม
กฎหมาย และใช้เวลาเพ่ือหาทางออกให้กับประเทศ คือ การไม่เลือกข้างและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
และหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี รัฐบาลเลือกให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้                 
ซึ่งรัฐบาลพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนจำนวนหนึ่ง  ได้เดินทางไปยังประเทศจีน                     
เพื่อไปติดตามดูแลความเป็นอยู่ของชาวอุยกูร์เดินทางกลับประเทศพักอาศัยอยู่อย่างมีความสุข 
  นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจง กรณีฝุ่น PM 2.5 เป็นวาระ
แห่งชาติ ขณะนี้ทางภาคเหนือตอนบนมีฝุ่นหนาแน่นที่ข้ามมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น จึงขอความ
ร่วมมือประเทศเพ่ือนบ้านไม่เผาพ้ืนที่ทางการเกษตร ซึ่งประเทศเพ่ือนบ้านทราบเป็นอย่างดีและได้
ดำเนินการเช่นกัน นอกจากนี้ มีการระบุว่านายกรัฐมนตรีมีการสั่งการแต่ไม่ได้ทำ ขอเรียนให้ทราบว่า
ข้าราชการทั่วประเทศให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ที่ผ่านมาค่าฝุ่นลดลงเนื่องจากกระทรวงต่าง ๆ                 
ให้ความร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยได้สั่ งการทั้ง 76 จังหวัด ยกระดับ             
การปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายในประกาศห้ามเผา/งดการเผา ส่งผลให้การเผาในพ้ืนที่ลดลงและมี
การดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืน จำนวน 133 คดี ทำให้การเผาทางการเกษตรลดลง ในส่วนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน                     
หรืองบกลางให้เฝ้าระวังในเรื่องของไฟป่าซึ่งงบดังกล่าวช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง                 
การเฝ้าระวังกว่า 3,000 จุด มีชุดลาดตระเวนและมีการระดมสรรพกำลังในการดับไฟป่ามากกว่า 
18,000 คน ซึ่งมีชุดปฏิบัติการมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ 40 ทำให้สามารถควบคุมไฟป่าดีขึ้นอย่างเห็น               
ได้ชัด จุดความร้อนลดลงถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการในการลด 
การเผาพ้ืนที่ทางการเกษตร หากมีการเผาจะไม่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กรมฝนหลวงฯ    
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ในการพัฒนาฝนหลวงแก้ไขปัญหาฝุ่นและน้ำแล้ง สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐบาลได้มีนโยบาย                  
งดรับซื้ ออ้อยเผาปีที่ ผ่ านมามีอ้ อยจากการเผาร้อยละ 30  ปีนี้ รั ฐบาลตั้ ง เป้ าไว้ร้อยละ 25                          
เมื่อมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน ทำให้ลดการเผาอ้อยร้อยละ 15 สำหรับ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 เกี่ยวกับการป้องกันและ                 
การปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งมีการจัดชุดดูแลสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้งจัดห้อง
ปลอดฝุ่นกว่า 17,000 ห้อง รองรับประชาชนกว่า 2 ล้านคน รวมทั้งกระทรวงคมนาคมเข้มงวด                     
ในการตรวจจับรถควันดำทั่วประเทศกว่า 1 แสนคัน ส่วนในเรื่องมีผู้ชุมนุมเรียกร้องการแก้ไขปัญหา          
ปลาหมอคางดำได้ให้รองนายกรัฐมนตรีไปรับเรื่องกับพี่น้องประชาชน มีหน้าที่ดูแลประชาชนทั้งประเทศ  
และการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำ ในปีนี้รัฐบาลมีความเห็นชอบอนุมัติงบสำรองจ่าย หรืองบกลาง  
จำนวน 98 ล้านบาท เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำและตั้งคณะทำงานเพ่ือพิจารณา                  
ในเชิงลึกในกรอบความช่วยเหลือและเยียวยาอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนมีกิน มีใช้ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 
ไปพร้อม ๆ กัน  
  นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจง กรณีที่               
ถูกพาดพิงในกรณีเหมืองทองอัครา เกิดขึ้นตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วซึ่งขณะนี้เป็นคดี อยู่ในการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งต้องรอคำวินิจฉัยของศาลก่อนจึงจะดำเนินการอื่นใดต่อไปได้  ส่วนเรื่องการดีลลับ
จัดตั้งรัฐบาลหรือรัฐบาลมีการดีลแลกประเทศ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้เกิดขึ้นจากระบบรัฐสภาใช้ระบบเสียงข้าง
มากของรัฐสภา  
  พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบชี้แจง กรณีการส่ง
ตัวชาวอุยกูร์กลับประเทศจีน ว่าเข้าใจดีในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของประเทศ
ยาวนานมากว่า 11 ปี คือชาวอุยกูร์ที่อยู่ในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และมีการหยิบยกเรื่อง             
กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ว่าห้องกักที่ ตม. มีสภาพทำผิดกฎหมาย มาตรา 6 และในครั้งนั้นมีการตั้ง
กรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามา และหลายคนได้เข้าไปดูในห้องกักของ ตม. จนส่งเรื่องมาถึง
คณะกรรมการได้ข้อสรุปว่า มีคนจำนวนมากและเสียชีวิต จำนวน 4 คน ดังนั้น คณะกรรมการมีข้อเสนอ
ดังนี้ 1. ขอให้ส่งกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมัครใจ 2. ให้ส่งไปยังประเทศใหญ่ ๆ ในตะวันตก               
3. ส่งไปที่ประเทศคนกลาง 4. มีการขยายพ้ืนที่แห่งใหม่ และมีข้อสรุปอีกว่าการอยู่ในสภาพปัจจุบัน              
เข้าข่ายกระทำผิดมาตรา 6 มาโดยตลอด 
  ประเด็นที่ดินสนามกอล์ฟ แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ต แอนด์ คันทรี ของครอบครัว                
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาจรุกล้ำที่ ส.ป.ก. โดยผิดกฎหมายซึ่งได้ค้น
ข้อมูลพบว่าโรงแรมใกล้สนามกอล์ฟชื่อว่า เทมส์ วัลลีย์  ท่ีนายกรัฐมนตรีและครอบครัวเป็นเจ้าของ 
ตามที่ได้ชี้แจงในบัญชีทรัพย์สินของนายกรัฐมนตรีโดยถือหุ้นประมาณ 20 ล้านหุ้น บริหารมา 10 กว่าปี 
ก่อนที่จะลาออกเพื่อมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พบว่าโฉนดที่ดินของโรงแรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น  
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4 แปลง ซึ่งเดิมเคยเป็นนคิมสร้างตนเองลำตะคอง ที่ทางรัฐบาลในสมัยนั้นจัดสรรให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่
ก่อสร้างเขื่อนลำตะคองไมเ่กิน 50 ไร่ โดยพระราชบัญญตัิจัดที่ดนิเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 บัญญัติว่า
ถ้าสมาชิกนิคมที่ได้สิทธิถือครองที่ดิน ถือครองท่ีทำกินในที่ดินอยู่ครบ 5 ปี จะสามารถออกเอกสารสิทธิ  
ที่เรียกว่า หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง (น.ค. 3) ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่
กฎหมายกำหนดครบถ้วน ก็สามารถนำ น.ค.3 ไปเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ต่อไป  
  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ตอบชี้แจง กรณีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา                
ในการประกอบกิจการ เทมส์  วัลลีย์  เขาใหญ่  ซึ่งมีการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดิน                      
ในการประกอบกิจการอื่นใดได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำหรับการใช้พ้ืนที่ในบริเวณ                
ลุ่มน้ำตามคำสั่งคณะปฏิวัติ พ.ศ. 2515 เมื่อมีการประกาศนิคมสร้างตนเองขึ้นมาแล้วจำนวนกว่า 
280,000 ไร่ สามารถใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนได้ร้อยละ 100 จึงไม่ถือเป็นพ้ืนที่               
หวงห้ามตามคำสั่งคณะปฏิวัติ พ.ศ. 2515 ซึ่งนิคมสร้างตนเองทั่วประเทศ ไม่มีการกันพ้ืนที่ลุ่มน้ำเอาไว้ 
ทำให้ประชาชนสามารถใช้พ้ืนที่ได้ทั้งหมด 
  ในประเด็นความไม่คืบหน้าในการปฏิรูปการเมืองและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ในช่วงการเลือกตั้งปี 2566 ประเทศมีความหวังมากที่จะเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย มีเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ระบบราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การลงคะแนนให้กับ
พรรคการเมืองฝ่ายค้านในขณะนั้น ด้วยความคาดหวังว่าจะนำอำนาจจากประชาชนไปสร้างการเปลี่ยน
ผ่านสู่ประชาธิปไตย แต่การบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดความล้มเหลวที่เอื้อประโยชน์
ให้กับพวกพ้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการบริหารประเทศและการจัดทำรัฐธรรมนูญ              
ฉบับใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น 
 เมื่ อสมาชิ กฯ  อภิ ป ราย เป็ นที่ เรี ยบ ร้อยแล้ ว  ป ระธานฯ  สั่ ง พั กก ารป ระชุ ม                       
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